

หนังสือพิมพ์

เชียงใหม่

ปีที่ 19 ฉบับที่ 300 ปีกษแรก ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 ราคา 10 บาท

หนุน นศ.ลงพื้นที่ไถ่ถามประสบการณ์ ก่อนจบ-เมืองชามูไรทิ้งไอเดีย มพล.

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามพล. ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้ชีวิตและสังคมไทยใน มพล. ขณะเดียวกัน มพล. ก็ได้ส่งนักศึกษาไทยไปเรียนรู้ประสบการณ์ยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศและได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้ว ยังได้เกิดการเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เชื่อมต่อความสัมพันธ์กันต่อไปหลังเสร็จสิ้นโครงการ มิใช่การบอกกล่าวแล้วก็ถือว่าจบ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ดร.คาวาชิมา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาคุชูอิน เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้นำกลุ่มนักศึกษาญี่ปุ่น จำนวน 9 คน มาเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาใน จ.เชียงใหม่เป็นเวลา 10 วัน โดยมีนักศึกษา มพล. เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทางญี่ปุ่นให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มีการหารือว่าในอนาคต มพล. ก็อาจจะจัดส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเช่นกัน

อธิการบดี มพล. กล่าวว่า การที่นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งตนมีแนวความคิดว่า ก่อนที่นักศึกษาปี 4 จะสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมประมาณ 1-2 เทอมอยากให้นักศึกษาได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนนักเรียนตามพื้นที่โรงเรียนชนบทที่ยังขาดแคลนบุคลากรครู ซึ่งนอกจากจะได้เข้าไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนชนบทแล้ว นักศึกษายังได้มีประสบการณ์ ซึ่งหลายหน่วยงานก็ต้องการรับบัณฑิตที่มีประสบการณ์ มิใช่มีแต่ความรู้ในตำรา ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างโครงการและจะหาหน่วยงานเอกชนร่วมสนับสนุนค่าตอบแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ดร.คาวาชิมา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาคุชูอิน กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาไทยและญี่ปุ่นเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต ซึ่งตนพร้อมสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแนวคิดของอธิการบดี มพล. ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนในชนบทก่อนสำเร็จการศึกษาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งตนจะได้นำไปเสนอให้กับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเช่นกัน.